

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตี๋นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
โรงพยาบาลบางคล้า

### หลักการและเหตุ

รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การ ป้องกัน และปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ประเด็น เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุง ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และ เป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ เชื่อมั่น วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ คุณธรรมรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผล ประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงาน ก.พ. จึงได้แผนแพร่งค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และพัฒนาเครื่องมือประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครอบคลุมประเด็นการประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการ ทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ หน่วยงานภาครัฐดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึง การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานด้วย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้างต้นและเพื่อเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ ปฏิบัติให้เป็นกลไกสำคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทำที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ เทศบาลตำบลจันทเขลม จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการจัดหาคู่มือการ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ ตะหนักถึง ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ ปฏิบัติตนในการ ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่า ระดับมาตรฐานสากล โรงพยาบาลบางคล้าได้ตระหนักถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตี๋นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวเป็นแนวทางใน การปฏิบัติงานใน ชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ต่อไป

### วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ได้เสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐและ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ
๒. เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มี จิตสำนึกและค่านิยม ในการปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ ดำเนินชีวิต อย่างมี เหตุผล ชื่อสัตย์ สุจริต ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

เป้าหมาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน ๑๐๐%

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ และ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมชลออุปถัมภ์โรงพยาบาลบางคล้า

#### วิธีดำเนินการ

๑. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ
๓. ประสานผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
๔. ดำเนินการฝึกอบรม
๕. สรุปผลการอบรม

หลักสูตร หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตี๋นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไปรพ.บางคล้า

งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. สามารถได้ปลูก จิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ

๒. มีจิตสำนึก ค่านิยมในการปฏิบัติตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภาครัฐ

ตามแนวทางประมวลจริยธรรม

๓. มีความ สามัคคี มีทัศนคติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อ ดำเนินชีวิต  
อย่างมีเหตุผล ซื่อสัตย์ สุจริต ลดปัญหา การทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตามประเมินผล ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการ  
ฝึกอบรม รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ งานบริหารทั่วไป

ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวประยูร ภวังคะนันท์)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายดิเรก ภาคกุล)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางคล้า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการทุจริตป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา  
(Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์  
โปร่งใส ตี๋นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ใช้งบประมาณ

